

QUYẾT ĐỊNH số 111-CT ngày 30-4-1982 về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân, viên chức các ngành sản xuất.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động và thủ trưởng các ngành, các địa phương;

Trong khi chờ cải tiến cơ bản hệ thống tiền lương,

QUYẾT ĐỊNH

1. Cho phép các đơn vị sản xuất quốc doanh và công tư hợp doanh bao gồm các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, vận tải, xây dựng, bưu điện, bốc xếp, sửa chữa giao thông do trung ương và địa phương quản lý được thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng như quyết định số 51-CT ngày 11-3-1982 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

2. Quyết định này được thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 1982.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động bàn với các ngành có liên quan để quy định và hướng dẫn cụ thể tỷ lệ khuyến khích lương sản phẩm và tỷ lệ tiền thưởng từ quỹ lương cho các ngành nghề, bảo đảm hiệu quả kinh tế và giữ mối quan hệ thu nhập hợp lý giữa các ngành nghề.

4. Bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, thủ trưởng các Bộ, các ngành ở trung ương và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1982

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ

THÔNG TƯ số 48-BT ngày 27-4-1982 hướng dẫn việc thực hiện quyết định số 126-CP ngày 19-3-1981 của Hội đồng Chính phủ về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh phổ thông các cấp tốt nghiệp ra trường.

Ngày 19-3-1981, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 126-CP về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh phổ thông các cấp tốt nghiệp ra trường. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện quyết định nói trên như sau:

A. Các ngành, các cấp cần phổ biến ngay quyết định số 126-CP và các thông tư hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn dân. Yêu cầu của việc phổ biến là làm cho mọi tổ chức và mọi người nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị mình đối với công tác hướng nghiệp cho học sinh và sử dụng hợp lý số học sinh tốt nghiệp các trường phổ thông. Ngoài việc tổ chức phổ biến trong các cuộc họp, các cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình cần có chương trình phục vụ công tác hướng nghiệp cho thanh niên học sinh.

B. Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến quyết định, các ngành, các cấp có trách nhiệm thực hiện những việc sau đây:

1. Bộ Giáo dục.

Tiến hành những công tác cần thiết nhằm chuẩn bị cho học sinh về các mặt tư tưởng, tình cảm, kỹ năng để biết cách chọn nghề, cụ thể là: